

ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้กำหนดให้มั่นนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้กำหนดนโยบายไว้ในเรื่องการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การประเมินผล การปฏิบัติราชการ การเลื่อนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำนักงาน ก.พ. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำหนด นั้น

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรมได้ดำเนินการตามนโยบายในเรื่องดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว โดยมีผลการดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปรากฏ ดังนี้

ลำดับที่	เรื่อง	หลักเกณฑ์/ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง	หลักเกณฑ์ การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเพื่อ บรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผลการดำเนินการ มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (นักเรียนทุนรัฐบาล) จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายศุภฤกษ์ เรืองหิรัญวนิช ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยไม่มีเรื่อง ทักท้วง หรือร้องเรียน หรือขอเพิกถอนคำสั่ง หรือ ฟ้องเป็นคดีต่อ ศาลแต่อย่างใด
๒	การประเมินผลการ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ	หลักเกณฑ์ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนา ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ผลการดำเนินการ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ นายศุภฤกษ์ เรืองหิรัญวนิช ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยไม่มีเรื่อง ทักท้วง หรือร้องเรียน หรือขอเพิกถอนคำสั่ง หรือ ฟ้องเป็นคดีต่อ ศาลแต่อย่างใด
๓	การประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ	หลักเกณฑ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน สามัญของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผลการดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยไม่มีเรื่อง ทักท้วง หรือร้องเรียน หรือขอเพิกถอนคำสั่ง หรือ ฟ้องเป็นคดีต่อ ศาลแต่อย่างใด
๔	การเลื่อนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้น	หลักเกณฑ์ ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (หลักเกณฑ์เดิม) ผลการดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งเลื่อนระดับ ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้ เลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๔ ราย ได้แก่ ๑. นายเกรียงไกร ไชยวงศ์ นิตกรปฏิบัติการ เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิตกร ข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๒. นางสาวจิตรา ชนเงิน นิตกรปฏิบัติการ เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิตกรชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๓. นางสาวจุฑาภรณ์ ทองวัฒน์ นิตกรปฏิบัติการ เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิตกร ข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๔. นางสาวธัญชนก เจริญศรีทวีชัย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยไม่มีเรื่อง ทักท้วง หรือร้องเรียน หรือขอเพิกถอนคำสั่ง หรือ ฟ้องเป็นคดีต่อ ศาลแต่อย่างใด